
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๒ 
ครั้งที ่ ๑๓  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๙  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และ
ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองคป์ระชุมแลว้  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม   
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรครวมพลังประชาชาติไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   
(นายสุชาติ  ชมกลิ่น)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายเรวัต  วิศรุตเวช  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุรินทร์  พรรคเพื่อไทย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

จากน้ัน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การชดใช้เงินทุนในบทบัญญัติ  มาตรา  ๔๕   
ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒   
ธันวาคม  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง   
(นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสิมันต์  โรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (ศบค.)  อนุญาตให้นักท่องเที่ยววีไอพีจากประเทศฝรั่งเศส   
จ านวน  ๔  ราย  เข้ามาพ านักในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเล 
บริเวณชายหาดบางปู  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๕๑ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ – ๓  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื ่อก่อสร้างถนนในการใช้สัญจรไปมาของประชาชนในพื ้นที่อ าเภอกันทรลักษ์   
อ าเภอเบญจลักษ์  และอ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอให้มีการน าเรือประมงต่างชาติเข้ามา
ซ่อมแซมในประเทศไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม  
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๖. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการปรับเพิ่ม
เบี้ยความพิการส าหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๑.๑๐ – ๑๓.๒๖  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบการปรับโอนย้ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  จ านวน  ๒  กระทู้ถาม  คือ 

 ๑) เรื่อง  การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
(องค์การมหาชน)  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๐   
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  โดย  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

 ๒) เรื่อง  การติดตั้งป้ายโฆษณา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายนิพนธ์  บุญญามณี)  ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาถนนช ารุดได้รับความเสียหาย   
ถนนสายบ้านห้วยบ่อซืน  หมู่ที่  ๑  ต าบลห้วยบ่อซืน  อ าเภอปากชม – บ้านโพนสว่าง  
หมู่ที่  ๓  ต าบลนาดอกค า  อ าเภอนาด้วง  และถนนสายบ้านวังเย็น  ต าบลนาดอกค า –  
บ้านนานกปีด  ต าบลห้วยบ่อซืน  อ าเภอปากชม  จังหวัดเลย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักดิ์  ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๔. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวศรีนวล  บุญลือ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดเชียงใหม่  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  ปัญหาการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า
บ้านสบสอย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การคมนาคมในทางหลวงหมายเลข  ๑๐๖  สายอ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง – อ าเภอลี้  
จังหวัดล าพูน  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๔ – ๕  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  
ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์
และพื้นที่ธรรมชาติเขาปาเระ  อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ)  ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ 
ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา 
 ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที ่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณาลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่ง
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  จ านวน  ๓  ฉบับ  คือ 

 (๑) ร่างพระราชบัญญัติแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร  (ฉบับที ่ ..)   
พ.ศ.  .... 

 (๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่
ระหว่างศาล  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

 (๓) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 
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 ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 

 ๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันจันทร์ที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารายงานและประกาศ  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

 (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 (๒) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  นโยบาย 
การตรวจเงินแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 ๔) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย   
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 ๕) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันจันทร์ที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อม 
ในการตราพระราชกฤษฎีกา  ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร 
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ 
โทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 ๖) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ได้พิจารณารายงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ศาลรัฐธรรมนูญ 

๒. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการผลิต
บัณฑิต  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐  ออกไปอีก  ๖๐  วัน  
นับตั้งแต่วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๔  โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาต   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๙  (๒) 

ที่ประชุมรับทราบและได้มีมติให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 
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๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด  แนวทาง 
การจัดตั้งศูนย์บ าบัดยาเสพติด  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วัน 
ที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

๒. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา 
แนวทางในการส่งเสริม  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ออกไปอีก   
๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนา 
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไป
อีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง 
ในล าดับถัดไป  คือ 

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
พันต ารวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นายกฤช  เอื้อวงศ์   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์  นายสาโรช  ไพเราะ  
ร้อยต ารวจเอก ชนินทร์  น้อยเล็ก  นางสาวสุธิดา  โชคพระสมบัติ  นายสมพล  พรผล  
และร้อยต ารวจเอก มนูญ  วิเชียรนิตย์  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  ตอบช้ีแจง 
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๒. รายงานประจ าป ี ๒๕๖๒  ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้  

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ   
นายอรุณศักดิ์  จรูญวงศ์นิรมล  นางธีรนุช  ทองชิว  และนางลภัสรสา  ศรีเทียน  ผู้แทน
จากกองทุนการออมแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกัน 
ด าเนินการประชุม  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  ตอบช้ีแจง 

๓. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้ 
นายเอด  วิบูลย์เจริญ  ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ  นางสาวอัญจนา  วงศ์สว่าง  และ
นางสาวอุปมา  ใจหงส์  ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง   
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงานดังกล่าวไปในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๑๑  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๓  
โทรสาร  ๐  ๒๒๔๔  ๒๓๗๒ 
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